
 

 
 

คําสั่งโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 
ที ่11/๒๕๖๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ 
.............……………………………………. 

        อาศัยอํานาจตามคําสั่งของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ 1/2546 ฉบับลงวันที่ 7 
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูปฏิบัติงาน จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ภาคี 4 ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะ
โอนเงิน งบประมาณค่าหนังสือเรียน และเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมสําหรับ
นักเรียนซึ่งเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา และให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือ
เรียนโดยดําเนินการตาม ขั้นตอน คือ ให้ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเรียน และเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือ 
และกําหนดกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพ การศึกษาของนักเรียน 

        เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ เรียบร้อย บริสุทธิ์ และโปร่งใส ทางโรงเรียน
บ้านหนองฆ้อง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประกอบด้วย 

1. นายธวัชชัย กลมเกลี้ยง    ผู้แทนชุมชน   ประธาน  
2. นางคณิต   จันทร์ดา              ผู้แทนชุมชน   กรรมการ  
3.  นางกลม     เทพมาตย์   ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ  
4. นางสาวสมบูรณ์  คล้ายเงิน    ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ  
5.  เด็กชายอดิเทพ    กงลา   ผู้แทนนักเรียน   กรรมการ  
6. เด็กหญิงชลธิชา    บุรีจันทร์   ผู้แทนนักเรียน   กรรมการ  
7. นายภัทรพล   สมวงษา   ผู้แทนครู    กรรมการ  
8. นางภัทริกา    สีหา                          ผู้แทนครู            กรรมการ/เลขานุการ  

 

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้  
บังเกิดผลดีแก่สถานศึกษา  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๖๖  เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 25๖๖ 

 

   (นายวีรศักดิ์ ยิ่งยืน) 
       ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4  ฝ่าย 
โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 256๖ 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองฆ้อง  เวลา  ๐9.30  น. 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธวัชชัย กลมเกลี้ยง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนชุมชน     
2. นายสมศักดิ์  ผิวเผือก  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. นางติ๋ม  นาน้อย   กรรมการสถานศึกษา   
4. นางจินดา  ช่วยชื่น  กรรมการสถานศึกษา 
๕. นายกฤษณา  กลิ่นน้อย  กรรมการสถานศึกษา 
๖. นายชําเรือง  แดงระยับ  กรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนชุมชน 
7. นายวีรศักดิ์   ยิ่งยืน  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
๗. นางสาวสมบูรณ์  คล้ายเงิน  ผู้แทนผู้ปกครอง 
๘. นางกลม     เทพมาตย์  ผู้แทนผู้ปกครอง  
๙. เด็กชายอดิเทพ    กงลา  ผู้แทนนักเรียน     
10. เด็กหญิงชลธิชา    บุรีจันทร์ ผู้แทนนักเรียน    
11. นางอมรรัตน์    จงสถิตย์รักษ์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้แทนครู    
12. นางสาวธันยกานต์  ใจบุญ  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้แทนครู      
1๓. นายภัทรพล   สมวงษา  ผู้แทนครู   
เริ่มประชุมเวลา     ๐9.30   น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1      เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี  4  ฝ่าย  
1.2      การดําเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  มีรายละเอียด  4  หัวข้อ  คือ 

1)  ค่าหนังสือเรียน 
2)  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
3)  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
มติที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
3.1      ผู้อํานวยการโรงเรียนได้เสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  จากการประชุม

ครั้งที่แล้ว และเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ซึ่งประกอบด้วย   
 



 
1. นายธวัชชัย กลมเกลี้ยง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนชุมชน   
2. นายสมศักดิ์  ผิวเผือก  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. นางติ๋ม  นาน้อย   กรรมการสถานศึกษา   
4. นางจินดา  ช่วยชื่น  กรรมการสถานศึกษา 
๕. นายกฤษณา  กลิ่นน้อย  กรรมการสถานศึกษา 
๖. นายชําเรือง  แดงระยับ  กรรมการสถานศึกษา/ผู้แทนชุมชน 
7. นายวีรศักดิ์   ยิ่งยืน  ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
๗. นางสาวสมบูรณ์  คล้ายเงิน  ผู้แทนผู้ปกครอง 
๘. นางกลม     เทพมาตย์  ผู้แทนผู้ปกครอง  
๙. เด็กชายอดิเทพ    กงลา  ผู้แทนนักเรียน     
10. เด็กหญิงชลธิชา    บุรีจันทร์ ผู้แทนนักเรียน    
11. นางอมรรัตน์    จงสถิตย์รักษ์  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้แทนครู  

  
12. นางสาวธันยกานต์  ใจบุญ  เจ้าหน้าที่พัสดุ/ผู้แทนครู   

   
1๓. นายภัทรพล   สมวงษา  ผู้แทนครู       

3.2      การดําเนินการตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  (ผู้อํานวยการโรงเรียน) แจก
เอกสาร แนวดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาแก่คณะกรรมการทุกคน 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1   จากการประชุมร่วมกันคัดเลือกหนังสือเรียนตามบัญชีรายชื่อหนังสือโดยร่วมกันคัดเลือก   

ซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้  คร ู นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  กรรมการสภา นักเรียนโรงเรียนบ้าน
หนองฆ้อง โดยได้คัดเลือกหนังสือครบทุกชั้น ทุกวิชาแล้ว และได้แจกรายชื่อหนังสือที่ผ่านการคัดเลือกแล้วให้
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา อนุมัติ ตามรายชื่อหนังสือที่แนบ 
ผู้อํานวยการโรงเรียน     เนื่องจากที่ประชุมของคณะครู  คุณครูประจําชั้นและประจําวิชา  เสนอขอซื้อ 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เพ่ือให้ตรงกับหนังสือ
เรียนและเหมือนกันทุกชั้น  
โดยให้โรงเรียนนํา ตัวอย่างแบบฝึกหัดที่ครูต้องการมาเสนอผู้ปกครองเพ่ือจัดซื้อ
ได้ตรงกันทุกคน จะได้หรือไม่ 

นายธวัชชัย กลมเกลี้ยง คุณครูได้คัดเลือกหนังสือตรงตามความประสงค์ของครูผู้ใช้สอนและสอดคล้อง  
                           กับหลักสูตรมากกว่าคณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือก 
นางสาวสมบูรณ์  คล้ายเงิน เป็นการถูกต้องแล้วเพ่ือให้สะดวกกับคุณครูผู้ใช้ให้คุณครูนําตัวอย่างมาเสนอ 
       ในวันประชุมชี้แจงผู้ปกครองต่อไป 
นางจินดา  ช่วยชื่น    ถ้าโรงเรียนนําหนังสือและแบบฝึกหัดมาจําหน่ายเองเลยจะได้หรือไม่ 
ผู้อํานวยการโรงเรียน     โรงเรียนต้องการซื้อหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนเหมือนกันทุกคนและ 

ผู้ปกครองก็จะได้รับความสะดวกในการจัดซื้อหากที่ประชุมอนุมัติให้ร้านค้าหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้จําหน่ายหนังสือแบบฝึกหัดก็จะเป็นการดีและอํานวย
ความสะดวกให้กับผู้ปกครองอีกทางหนึ่งด้วย 



มติที่ประชุม          คณะกรรมการภาค ี 4  ฝ่ายร่วมกันคัดเลือกร้านค้าเพ่ือมาจําหน่ายหนังสือ  โดย
ให้คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผู้ควบคุมดูแล เพ่ือความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

นายสมศักดิ์  ผิวเผือก ทางโรงเรียนควรมีวิธีดูแล  ควบคุม  กํากับ  ติดตาม  การใช้หนังสือ  ให้อยู่ใน
สภาพดีเพ่ือให้นักเรียนรุ่นต่อไปได้ใช้อีก 

 
 
 
นายกฤษณา  กลิ่นน้อย ให้คุณครูเร่งทําสัญญาการยืมหนังสือ เพ่ือให้ผู้ปกครองร่วมรับผิดชอบในการ

ดูแลหรือ ชดใช้  ถ้าหนังสือเสียหาย หากทําผิดข้อตกลงการยืมหนังสือ 
มติที่ประชุม   

1.   ให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนตามรายชื่อที่เสนอ 
2.   ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนจัดทําสัญญาการยืมหนังสือเรียน 

       ๓.   ให้โรงเรียนดําเนินการจัดซื้อหนังสือจากร้านค้าที่ท่ีประชุมคัดเลือก 
4.๒   จากการจ่ายเงินอุปกรณ์การเรียน  

ผู้อํานวยการโรงเรียน    เนื่องจากที่ประชุมของคณะครู  คุณครูประจําชั้นและประจําวิชาเสนอให้ใช้เงิน   
ค่าอุปกรณก์ารเรียนจัดซื้อให้เหมือนกันทุกคน โดยเน้นความจําเป็นที่จะต้องใช้
ในกิจกรรมการเรียนประจําวันของนักเรียน 

นายธวัชชัย กลมเกลี้ยง เสนอว่า  เงินค่าอุปกรณก์ารเรียน เป็นเงินจํานวนน้อย  ถ้าเป็นไปได ้ เสนอให้
ทางโรงเรียนนําร้านค้าที่ประสงค์จะขายในราคาที่ซื้อได้มาจําหน่ายที่โรงเรียนจะ
เป็นแนวทางท่ีอํานวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครองในการเดินทางไปจัดซื้อด้วย 

นางฉันทนา  พวงเดช     เสนอว่า  ถ้าทางโรงเรียนนําร้านค้ามาจัดจําหน่ายตามที่นายสุโย เสนอ 
                                 ทางโรงเรียนเกรงว่าจะเป็นที่ครหาได้ว่าทางโรงเรียนมีส่วนได้ส่วนเสียกับทาง 

ร้านค้าได ้
นางติ๋ม  นาน้อย   เสนอว่า  เห็นด้วยกับ นายสุโย  ที่จะให้ทางร้านมาจําหน่าย ที่โรงเรียน   

ถ้าทางโรงเรียนกลัวจะผิดระเบียบทางราชการ ทางคณะกรรมการสถานศึกษา 
จะควบคุมดูแลในการคัดเลือกร้านค้า  ที่มีสินค้ามีคุณภาพ และราคา
เหมาะสม มีวิธีการคัดเลือกให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอนเพ่ือ
เป็นการอํานวยความสะดวกให้ ผู้ปกครอง และให้การดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
การเรียน เป็นไปในแนวเดียวกันและทันเวลาด้วย 

มติที่ประชุม                เห็นด้วย  ให้ทางคณะกรรมการร่วมกันคัดเลือกร้านค้ามาจําหน่าย 
 

๔.๓   การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ผู้อํานวยการโรงเรียน     ทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง โดยให้ผู้ปกครองจัดซื้อเอง   
                                   และนําใบเสร็จพร้อมเครื่องแบบที่จัดซื้อมาแสดงในวันที่ทางโรงเรียนเปิดเรียน 
 มติที่ประชุม                  เห็นด้วย  



 

๔.๔   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ผู้อํานวยการโรงเรียน    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ได้โอนเงิน 

งบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยสถานศึกษา จะจัด
กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

             1. กิจกรรมวิชาการ  ปีละ  1  ครั้ง 
              2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด  ปีละ  1  ครั้ง 
             3. กิจกรรมทัศนศึกษา  ปีละ  1  ครั้ง 
              4. การให้บริการสารสนเทศ/ICT  ปีละ  40  ชั่วโมง/คน 
นายธวัชชัย กลมเกลี้ยง ในการดําเนินงานในส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนขอให้ทางโรงเรียน 
                                    ชี้แจงรายละเอียดและอธิบายถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ด้วย ตลอดทั้ง แนวทางในการตรวจสอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้อํานวยการโรงเรียน    ในการดําเนินการในส่วนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนจะดําเนินการ 

ตามข้ันตอน ต่อไปนี้ 
1. เมื่อได้รับเงินงบประมาณ  ให้ตรวจสอบว่าเงินที่โอนลงในสมุดธนาคารมี 

ยอดเงินถูกต้อง ตรงตามบัญชีจัดสรรหรือไม่ 
2. ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามโรงเรียนตามจํานวนเงิน   

ที่ได้รับส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. กิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัด  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สถานศึกษา  และคณะกรรมการภาค ี 4  ฝ่าย 
4.   การใช้จ่ายเงินงบประมาณ  จะต้องดําเนินการตามระเบียบของทาง 
      ราชการ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ 
      สูงสุดต่อผู้เรียน 
5.  เงินที่เหลือจากการดําเนินการแล้ว สามารถนําไปจ่ายในรายการโครงการ  
     เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ตามความจําเป็น และเหมาะสม โดยผ่าน           
     ความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการ 
     ร่วมภาคี  4  ฝ่าย 

มติที่ประชุม               เห็นด้วยกับแนวดําเนินการที่กรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานและกรรมการร่วม 
ภาค ี 4  ฝ่าย  มีส่วนในการตรวจสอบให้การเสนอแนะ  เพ่ือความโปร่งใสของ 
การดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

ผู้อํานวยการโรงเรียน    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ได้โอนเงิน 
ดังกล่าวให้กับสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง 
มารับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนได้ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม  25๖๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
                                 ไม่มี 
 



                                                                                                
 
  ปิดการประชุม  เวลา  12.30  น. 
                                                  นางสาวอรทัย ดลเอ่ียม บันทึก 
                                                  นางสาวอรทัย ดลเอ่ียม  พิมพ์/ทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


